



## ประกาศนโยบายขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง การจัดการนวัตกรรมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ ด้านการนำองค์กร  
สู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน ได้กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงรับมอบนโยบายด้านการส่งเสริมการใช้ความคิด  
สร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ นำมาปฏิบัติผ่านการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ  
(Role Model) และสื่อสารนโยบายดังกล่าวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กรรับรู้  
เข้าใจ และนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเมินด้านการจัดการนวัตกรรม และสอดคล้องกับ  
นโยบายของคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและจัดการนวัตกรรมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ได้ให้  
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการด้านนวัตกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงได้ปรับปรุงนโยบาย เรื่อง การจัดการนวัตกรรมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดังนี้

๑. ส่งเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานในทุกกระบวนการงาน  
เพื่อเพิ่มผลผลิต และรายได้ให้กับองค์กร

๒. พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System: CIS) ตั้งแต่  
โครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ รวมถึงกระบวนการด้านนวัตกรรม เพื่อมุ่งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

๓. พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสนับสนุน  
การดำเนินงานขององค์กร ทั้งในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม่ ที่สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจหลัก  
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือมีลักษณะความคิดสร้างสรรค์และต่อยอด

๔. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรม  
รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรม ไปสู่การขยายผลเพื่อสร้าง  
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการในเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า  
หรือผลิตภัณฑ์

๕. ให้ความสำคัญกับการจัดการนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร  
ให้สามารถนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สนับสนุนกิจกรรมด้านนวัตกรรม  
เสริมสร้างบรรยากาศด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างแรงจูงใจ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้  
เพียงพอต่อการพัฒนานวัตกรรม

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พรพนิต วรรณวิทย์  
(นางพรเพ็ญ วรรณวิทย์)  
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้